

'สามส้มโอ' ฟาร์มกำแพงเพชร

ความหวังของผลไม้เมืองซากังราว

จังหวัดกำแพงเพชรมีชื่อทางด้านกล้วยไข่ ของคู่กับกระชายสาร เรียกว่าเป็นของบ้านทุ่งเมืองมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล ไม่เพียงแต่พระเครื่องที่ดังมาช้านานเท่านั้น ของดีเมืองกำแพงเพชรนั้นก็มีหลายหลาย จนพื้นที่เมืองที่คนรุ่นเก่าจารึกไว้ยังคงทอดถึงลูกหลานเป็นขมขื่นชื่นชื่นจริง ๆ อาหารการกินแล้วที่นี้ไม่เป็นที่รองใคร เอาเพียงแค่สถานที่มีนมบ้านบริการขายอาหารก็คิดว่าน่าจะพิสูจน์รสชาติได้เป็นอย่างดีสำหรับผู้มาชิม

ปัจจุบันกำแพงเพชรยังคงมีออชที่เป็นพืชอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียง นอกจากนี้ ชาวที่ว่าผลไม้ต่างๆ เช่น ลำไย ทุเรียน เงาะ ปลูกได้ดีในจังหวัด ส้มเขียวหวาน ส้มโอ พืชไม้ให้หิน และเกษตรกรกำลังสนใจเรื่องการเกษตรที่อาจจะเปลี่ยนจากนาข้าวมาเป็นไม้ผล เพราะสภาพแวดล้อมของกำแพงเพชรไม่เพียงปลูกพืชหลายชนิดแล้ว กล้วยไม้ยังสามารถส่งออกได้ เพราะน้ำจากแม่น้ำปิงเป็นเส้นเลือดใหญ่ทำให้การเกษตรกำแพงเพชรก้าวหน้าพัฒนาตลอดมา

เมื่อเอ่ยถึงส้มโอโดยเฉพาะส้มโอยังเป็นของใหม่และกำลังจะมาวาง เมื่อฟาร์มกำแพงเพชรของเครือเจริญโภคภัณฑ์ นำเอาพันธุ์ส้มโอปลอดโรคเป็นกิ่งพันธุ์ที่ไร้ต้นกล้าหรือตัดออกจากต่างประเทศ มาทดลองปลูกโดยศึกษาของพันธุ์ส้มโอภายในประเทศ นำมาทดลองปลูกเป็นตัวอย่างเมื่อปี 2539 ต้นปี ปรากฏว่าต้นเจริญเติบโตได้เร็วหอมอมที่นอกเหนือจากที่ขจรดินนี้ลงมาที่ผู้บริหารจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่เป็นเจ้าของนโยบายปลูกส้มโอแห่งนี้ คือ อาจารย์มนตรี คงตระกูลเทียน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพืชสวน

"ความจริงแล้วฟาร์มกำแพงเพชรไม่เพียงแต่ปลูกข้าวโพดพันธุ์สูงที่โตมดมานานแล้ว แต่พื้นที่ที่ฟาร์มกำแพงเพชรที่มีคุณภาพ ที่ดินร่วนปนทรายน่าจะเหมาะปลูกส้มโอหรือส้มอื่นๆ ได้ดี จึงได้ทำการทดลองเมื่อปลายปี 2538 ประมาณ 10 ไร่ ใช้สายพันธุ์ 5 ชนิด ทั้งทองดี ขาวน้ำผึ้ง ขาวหอม ขาวแดงขาว เป็นต้น เมื่อปลูกไปแล้วได้ที่ปรึกษาส้มโอมาคอยแนะนำดูแลทุกเดือน ที่ปรึกษาให้ปล่อยส้มโอไว้อย่างละต้นเพียงลูกเดียว เพราะส้มโอไม่ต้องการให้ผลผลิต แต่จะทดสอบรสชาติดูว่าขึ้นอย่างไร เมื่ออายุได้ 3 ปีผล ปรากฏว่า รสชาติไม่แพ้ของนครชัยศรี เมื่อบำรุงรักษาได้ดินดีช่วงให้ผลไม่ได้อายุต้นกล้า รสชาติออกมามีอย่างนี้บวกกับความเจริญเติบโตที่ได้มาตรฐานในสายพันธุ์ที่ปรึกษาที่ชำนาญด้านส้มเขียวหวาน และต้นปี 2541 ทางฟาร์มมั่นใจด้านส้ม ได้ทำการเพิ่มพื้นที่ขยายออกมามีอีก 90 ไร่ เพื่อพิสูจน์ว่าส้มโอและส้มบางชนิดที่นำมาทดลองจะเป็นเช่นไร เมื่อเห็นช่วงเจริญเติบโตแล้วก่อนข้างพอให้ที่มงานเอาใจใส่ดี หมอชากให้เป็นรูปแบบ



บาง เขาแรง

คุณวิสูตร ชีวมงคล ผู้จัดการฟาร์มกำแพงเพชร



คุณภาพส้มโอ ฟาร์มกำแพงเพชร ไม่แพ้ใครปรุ้ม

เพื่อให้เกษตรกรในโครงการสุราษฎร์ที่มีที่ดินเหลืออยู่ประมาณ 20 ไร่ หันมาปลูกส้มโอ เพราะขณะนี้ตลาดต่างประเทศต้องการมาก แต่ส้มโอมีคุณภาพไม่เพียงพอและปริมาณขาดแคลนที่จะส่งไปให้ลูกค้าต่างประเทศได้ จะเห็นว่าราคาส้มโอจริงๆ แลบนครปฐมและใกล้เคียงจะมีราคาแพงและของกันคั่งแค่ผลผลิตยังไม่เกินก็พอพอ อ.มนตรีพูดถึงภาวะตลาดส้มโอในขณะนี้และ วางอนาคตตลาดส้มโอต้องไปไกลอย่างแน่นอน

เป็นที่ทราบแล้วว่า ฟาร์มกำแพงเพชรเป็นส่วนหนึ่งที่นอกเหนือจากการผลิตข้าวโพดและอีกส่วนเป็นกิจการสุราษฎร์ร่วมกับเกษตรกร และยังมีนาข้าวทดลองสายพันธุ์ ผักปลอดจากสารพิษซึ่งปลูกเพื่อส่งออก สวนมะม่วงที่ทยอยออกเป็นมะม่วงนอกฤดู โดยมี คุณวิสูตร ชีวมงคล ผู้จัดการโครงการเป็นผู้รับผิดชอบ มาดู

รายละเอียดที่ฟาร์มกำแพงเพชรปลูกส้มโอ ซึ่งในอนาคตอีกปีเศษๆ จะได้ผลผลิตออกมาบางส่วนเพื่อให้ชาวซากังราวหันมาสนใจไม้ผลภาคตะวันตกกันดูบ้าง คือ ส้มโอที่มาจากแหล่งมีชื่อจังหวัดนครปฐม "ที่นี้สภาพดินค่อนข้างเป็นดินร่วนปนทราย การเตรียมดิน ไถพรวน ทำให้ดินร่วนแล้วขุดแปลงเป็นร่องปลูก ถ้าเป็นส้มโอใช้ต้นร่องกว้าง

4 เมตร ร่องกว้าง 2 เมตร ปลูกขนาด 3x6 เมตร หากเป็นส้มโอ ต้นร่องกว้าง 6 เมตร ร่องกว้าง 2 เมตร ระยะปลูก 6x8 เมตร หลุมปลูกระยะ 50x50 ถึง 75 เซนติเมตร ใช้วัสดุรองก้นหลุมคือ ปุ๋ยอินทรีย์หมักดิน 1.5 กิโลกรัม ร็อคฟอสเฟต 0.3-0.5 กิโลกรัม ซังข้าวโพด 1 กระสอบปุ๋ย และเศษฟางรอง 50 กิโลกรัม หลังจากปลูกแล้วปักไม้หลักค้ำยันต้นส้มโอหลักเฉียง 45 องศา ถัดกันไม่สูงนัก" คำอธิบายสรุปของคุณวิสูตรเล่าให้ฟังแล้วคือด้วยการบำรุงรักษา

"เมื่อปลูกไปได้แล้วเดือนเศษ ส้มโอเริ่มแตกดอกออก ควรเร่งการฉีดพ่นสารเคมีป้องกันหนอนชอนใบตามที่ระบุไว้ เช่น ไดเมทโฮเอท หรือ โมโนโครโตฟอส ใช้ป้องกันขนาด 10 ซีซี หรือคิวแอสไซ 20 ซีซี เป็นต้นใช้ผสมกับน้ำ 20 ลิตร การให้ปุ๋ยทางฟาร์มจะทำการให้ปุ๋ยสูตรที่สลับกันไป อาทิ สูตร 40-0-0 ในปีแรกเป็นสูตรเดียวกับสูตร 15-15-15 ปุ๋ยหมักดิน และปุ๋ยทางใบ 30-20-10, 10-52-17 ซึ่งการบำรุงรักษาคือ

หมั่นตรวจแปลงอยู่บ่อยๆ และหมั่นดูที่ใบ ถ้าแตกออกอ่อนแรงใช้ยาทันที" เขากล่าวอย่างมีประสบการณ์จากหนอนชอนใบ ถ้าระบาดแล้วโรคกิ่งตกรยะตามมา

เมื่อมีปัญหาดูสำรวจพื้นที่ที่ปรึกษาจะพาชมมาแนะนำให้ข้อคิดการรักษาส้มโอซึ่งที่มงานจะนำไปแก้ไขปรับปรุงจนสามารถหยุดยั้งแมลงและโรคได้ทันที แนวทางการแก้ไขนั้นดูจากวิธีการทำลายของหนอน หรือกิ่งตกรยะ คือ

เรื่องแรก ตัดใบหรือกิ่งที่เป็นโรค ทำลายโดยการเผาไฟ

เรื่องที่สอง ปูองกั้นและกำจัดหนอนชอนใบอันเป็นต้นเหตุทำให้เกิดโรค

เรื่องที่สาม ใช้ยาปฏิชีวนะ เช่น จูนซี-ปูนขาว ฉีดพ่นและช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

เรื่องสุดท้าย ในแง่ของการป้องกัน ควรฉีดพ่นสารพวกคอนเปอร์อ็อกซีคลอไรด์ควบคู่กับโรคนี้ อ้อมทำให้ส้มโอรับสารทองแดงไปด้วย แต่ในฤดูแล้งควรเปลี่ยนไปใช้สารประกอบสังกะสี เพราะหน้าร้อนดินส้มมักขาดสังกะสี

ในด้านการผลิตและผลผลิตบนพื้นที่ 100 ไร่ สามารถไว้ลูกได้เมื่ออายุตั้งแต่ดอกจนถึงเก็บผลประมาณ 8 เดือน สามารถเก็บได้รวมแล้วอายุส้ม 5 ปีแรก ยังไม่เต็มที่ และปีถัดไปก็พยายามเหลือให้สูงชันจนถึงปีที่ให้ผลผลิตรุ่นที่ 4 หรือส้มอายุ 9 ปี ควรเก็บไว้ไม่ต่ำกว่า 100 ลูก ที่ฟาร์มกำแพงเพชรจะได้จุดคุ้มทุนประมาณปีที่ 6

หรือปีที่ 7 ถ้าบำรุงดีและส้มให้ผลผลิตดีมากอาจจะต่ำกว่านี้ แต่ความคาดหวังของฟาร์มคือถึงวินความไม่ประมาท เพราะค่าใช้จ่ายอื่นๆ ยังไม่ปรากฏเป็นเพียงค่าบำรุงรักษา ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงเท่านั้น แต่เชื่อว่า ถ้าสวนเกษตรกรนำไปใช้จะเป็นรูปต่อไป คงจะดีกว่าระบบฟาร์มที่บริษัททำมาเพราะเป้าหมายคือคงพรขายให้มากเพื่อได้จุดคุ้มทุนเร็ว ตลาดต้องการสูงมาก เพราะส้มโอขาดแคลนตลาดต่างประเทศมาช้านาน ที่นี้ต้องการผลิตส้มมีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อเป็นสวนตัวอย่างแก่เกษตรกรทั้งในฟาร์มสุราษฎร์และนอกฟาร์ม เพราะบริษัทผลิตกิ่งพันธุ์ส้มปลอดโรคทุกชนิดอยู่แล้วรวมทั้งไม้ผลอื่นๆ ก็มีคอยบริการ

ผู้สนใจอยากดูงานสวนส้มหรือกิ่งพันธุ์ ส้มปลอดโรคที่ฟาร์มกำแพงเพชร โทรทัศน์ (055) 713-221 หรือติดต่อได้ที่ ตู้ ปณ.17 อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000